

THƯ KÊU GỌI

Kính gửi: Các bậc phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hợp Đức

Trong năm 2020, 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và đời sống của Nhân dân nói chung, ngành Giáo dục nói riêng. Có những thời điểm dịch bệnh bùng phát, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và UBND quận Đồ Sơn, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cộng đồng xã hội, học sinh phải chuyển hình thức từ học trực tiếp sang học trực tuyến tại gia đình. Điều đó đã ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng giáo dục học sinh.

Ngày Khai giảng năm học mới 2022 - 2023 đang đến rất gần. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận và phòng Giáo dục và Đào tạo quận, các nhà trường trên địa bàn quận đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho Lễ khai giảng thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Tuy nhiên, theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hiện nay số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng trở lại. Bên cạnh các biến thể BA.4; BA.5; BA.2.12.1; Việt Nam tiếp tục ghi nhận biến thể phụ BA.2.75 rất nguy hiểm. Trên địa bàn quận Đồ Sơn, trong những ngày gần đây tiếp tục ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, hiện tại có 19 ca F0 đang điều trị (Trung tâm Y tế quận: 06 ca; tại nhà: 13 ca).

Một cách hữu hiệu để đẩy lùi và phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đó là thực hiện tốt công tác tiêm chủng. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em là hết sức cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, giúp giảm đi gánh nặng bệnh tật liên quan đến COVID-19 không chỉ trong giai đoạn hiện tại mà cả tương lai sau này. Khi mắc COVID-19, trẻ em cũng có đầy đủ các nguy cơ tiến triển bệnh nặng và biến chứng, mắc các tình trạng hậu COVID, đặc biệt là những trẻ có bệnh lý nền.

Vi vậy, để chủ động phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19 trong cộng đồng cũng như để bảo vệ sức khỏe cho học sinh trước thềm năm học mới; Trường Tiểu học Hợp Đức kêu gọi các bậc phụ huynh học sinh hãy cùng chung tay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn cũng như cùng với nhà trường hãy chủ động phối hợp, tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt việc sớm cho con em mình được tiêm vắc xin đầy đủ với các độ tuổi (*từ 5 đến 11 tuổi; từ 12 đến 17 tuổi*) theo hướng dẫn của các Y, bác sĩ với mục đích "*Vì sức khỏe của con em mình và cộng đồng; chuẩn bị cho ngày Khai giảng và đón một năm học mới tràn đầy khí thế vui tươi, phấn khởi, thành công tốt đẹp*"; góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu kép "*Vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội*".

Trân trọng cảm ơn!

HIỆU TRƯỞNG

BÙI THỊ HẰNG